



ที่ ศธ ๐๔๒๖๓/๔๕๖๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓  
เลขที่ ๑๙๗ หมู่ที่ ๒๐ ตำบลนอกเมือง  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนบุรี, ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองอ้อยวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนโชคเพชรพิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสินรินทร์วิทยา,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน, ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยจรงวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบุแกรงพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปลายมาศวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียน  
ศิครภูมิพิสัย, ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทพิทยาคาร, ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรินทร์ภักดี, ผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งใจวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนแรมวิทยา,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก, ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสว่างวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียน  
กุดไผทประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนแตลศิริวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนตานีวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ, ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศรีสำเภากุล,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาสนวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์  
แก้วประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนลานทรายพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงนครประชาสรรค์,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนเทพ, ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม, ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม,  
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์, ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียน  
กระเทียมวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสนทวิทยา, ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสิงห์วิทยา,

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒  
และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติ  
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการประเมินจากเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับการประเมินเสนอ รวมทั้ง  
การปฏิบัติงานจริง ณ สถานศึกษา เพื่อให้การประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยเคร่งครัดและ  
การให้คะแนน กรณีได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนเต็ม ครรมีเอกสารที่ระบุเหตุผลว่า บุคคลผู้รับการประเมินมีผลงานดีเด่น  
และมีความเป็นเลิศด้านใด และอย่างไร พร้อมทั้งบันทึกลงในแบบประเมินอย่างชัดเจนและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
สุรินทร์ และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติ  
เพิ่มเติมในกรณีคะแนนการประเมินของกรรมการแต่ละท่านมีความต่างกันเกิน ๕ คะแนน ให้ชี้แจงเหตุผลประกอบการประชุม

/ดังนั้น...

ดังนั้น จึงขอให้กรรมการประเมินได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด และตามมติของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์โดยเคร่งครัดต่อไป นั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเรียนว่า คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ เพื่อดำเนินการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ ๒ ด้านความรู้ความสามารถ และด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งผู้ขอรับการประเมินเตรียมเอกสารหลักฐานรับการประเมิน

๒. ประสานคณะกรรมการประเมินฯ ตามรายชื่อดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งแบบประเมินฯ ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ดังนี้

๑. แบบ ก.ค.ศ.๕	จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบ ก.ค.ศ.๗/๑	จำนวน ๓ ชุด
๓. แบบ ก.ค.ศ.๘/๑	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบ ก.ค.ศ.๙	จำนวน ๑ ชุด

สำหรับเอกสารอื่น ๆ กรุณาเก็บไว้เพื่อตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



นายกฤษ ละมุลมอญ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

โทร ๐ ๘๘๕๘๖ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๔๔๗๑ ๓๔๖๕